



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 7 มกราคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ มติชน ข่าวสด เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ ไทยรัฐออนไลน์ ผจก.ออนไลน์ Thaipbs เดลินิวส์ ทีวีช่อง 3</p> <p>ไทยรัฐ</p>	<p>พายุปากัน</p> <p>-เสนอข่าว จ.นครศรีธรรมราชได้รับความเสียหายทั้งหมด 16 อำเภอ โดยเฉพาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 6 อำเภอ เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าไปสำรวจได้ เนื่องจากถนนถูกตัดขาด</p> <p>-อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ที่รพ.บางสะพาน เจ้าหน้าที่ร่วมกับทหารและตชด. ทายอนนำเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ที่ขนย้ายไปไว้ที่อาคาร 6 ชั้น กลับลงมาเพื่อรองรับการเปิดบริการ</p> <p>-ปก.สรุปยอดผู้ประสบภัย 18 จังหวัด มีผู้เสียชีวิต 3 ราย ประชาชนได้รับผลกระทบ 212,784 ครัวเรือน</p> <p>-นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกฯ และโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในวันที่ (7 ม.ค. 2562) นายกฯ จะลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟื้นฟูความเสียหาย นอกจากนี้ สำนักนายกรัฐมนตรีและสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ จะจัดงาน “รวมน้ำใจไทย ช่วยวาทภัยได้” ตั้งแต่เวลา 20.20-22.00 น. พร้อมถ่ายทอดสด โดยนายกฯ และครม.จะร่วมกิจกรรมรับบริจาคด้วย จึงขอเชิญชวนบริจาคได้ที่บัญชี “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี PM. Disaster Relief Fund.” ธ.กรุงไทย บัญชีเลขที่ 067- 006-8950 ส่วนผู้ที่ประสงค์จะบริจาคสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง ยา และเวชภัณฑ์ สามารถบริจาคได้โดยตรงที่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ประสบภัย หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก.มหาดไทย</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย แนะนำประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้อง 1.อย่าทิ้งขยะ อูจาระ เศษอาหารลงในน้ำ ให้ใส่ถุงดำมัดปากถุงให้แน่น 2.อย่าเล่นน้ำเน่าขัง 3.กินอาหารปรุงสุกใหม่ ต้มน้ำสะอาด 4.หลังสถานการณ์ปกติให้ล้างบ้านเรือน ห้องส้วม ภาชนะอุปกรณ์ต่างๆ ให้สะอาดก่อนใช้ และ 5.ร่วมกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่นเป็นจิตอาสา ล้างตลาด ประปาชุมชน และสถานที่สาธารณะตามหลักสุขาภิบาล สิ่งสำคัญต้องคำนึงถึงการทำความสะอาดบ้านเรือนและการดูแลสภาพแวดล้อมในบริเวณบ้านและชุมชน เพราะพายุจะพัดพาสิ่งสกปรกปะปนมากับโคลนตม ขยะมูลฝอย อาจทำให้เกิดโรคระบาดได้</p>
<p>มติชน โพสต์ทูเดย์ แนวหน้า สยามรัฐ ผู้จัดการรายวัน M2F ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์ประชาชาติ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์Mthai เดลินิวส์</p>	<p>มลพิษ กทม.</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 เวลา 07.00 น. วันนี้ (7ม.ค.) ว่า สภาพอากาศปิดและลมสงบนิ่ง มีเมฆบางส่วน ส่งผลทำให้สถานการณ์ PM 2.5 พื้นที่กทม.และปริมณฑลคุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ กรมฯ ได้ประสานงานกับกทม. เพื่อดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเข้มงวดขึ้น เช่น การกวาดล้างถนน การฉีดพ่นละอองน้ำ และจะประสานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการอย่างเข้มงวดต่อไป ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด ส่วนกลุ่มเสี่ยงหากพบอาการผิดปกติให้รีบไปหาแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า กลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ คือ ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก และผู้ที่ทำงานนานกว่า 12 ชั่วโมงในที่โล่งแจ้ง รวมทั้งผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ หอบหืด ภูมิแพ้ และโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งฝุ่นละอองขนาดเล็กอาจทำให้เสี่ยงเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเยื่อตาอักเสบ และโรคผิวหนัง อย่างไรก็ตาม ยังสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ แต่ขอให้ตื่นตัวและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด</p> <p>นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วิธีป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนเข้าสู่ร่างกาย มี 5 มาตรการ 1.หลีกเลี่ยงสัมผัสฝุ่นละอองโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 2.ปิดประตู หน้าต่างให้มิดชิด ป้องกันฝุ่นละออง หมั่นทำความสะอาดบ้านทุกวัน 3.ใช้หน้ากากที่มีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอน เช่น N 95, P100 4.เลี่ยงการออกกำลังกายหรือทำงานนานกว่า 12 ชั่วโมงในที่โล่งแจ้ง และ 5.ลดการใช้รถยนต์และการเผาขยะ ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น หายใจติดขัด แน่นหน้าอก วิงเวียนศีรษะ หรือหมดสติ ให้รีบไปรับการรักษาที่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สถานพยาบาลโดยเร็ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422</p> <p>ด้านนายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. ได้สั่งสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งควบคุมปัญหาฝุ่นละออง อาทิ โครงการตรวจเข้มรถยนต์ควันดำพื้นที่, โครงการนำร่องถนนอากาศสะอาด, ฝักระวังคุณภาพอากาศตามแหล่งกำเนิดเช่น สถานที่ก่อสร้าง ยานพาหนะ หรือเตาเผาศพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและถูกสุขลักษณะ ล้างทำความสะอาดท้องถนนและปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวตามแผนที่กำหนด พร้อมทั้งเตรียมยาและหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กแจกจ่ายให้ประชาชนและเยาวชนด้วย</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน คอลัมน์ตะวันออกที่ท่า พระอาทิตย์</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอบทความ ผศ.ดร.วิเชียร กิรตินิจกาล อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ในฐานะผู้พัฒนาสายพันธุ์กัญชาเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ให้แก่อก. กล่าวถึงกรณีข้อเสนอให้กลุ่มเกษตรกรรวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชาเพื่อส่งออก ว่า สุดท้ายอาจก่อภาระให้แก่คนปลูกได้ เนื่องจากกัญชาที่จะส่งออกถือเป็นพืชยาที่จะต้องได้คุณภาพ แต่เห็นด้วยกับข้อเสนอที่จะให้แพทย์แผนไทยปลูกและใช้ในการรักษาได้ ซึ่งอยู่ระหว่างการประชุมร่วมกับป.ป.ส. เพื่อออกระเบียบในการปลูกให้เกิดความเหมาะสม</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p>มาตรการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.มีนโยบายให้รพ.ทุกแห่งสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนและทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ซึ่งได้รับงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก ให้ดำเนินการตลอดปี โดยตั้งแต่ 27 ธ.ค. 2561 - 2 ม.ค. 2562 มีผู้ขับขี่ถูกส่งไปเจาะเลือด 1,582 ราย ทราบผล 469 ราย พบแอลกอฮอล์ในเลือด 269 ราย ในจำนวนนี้เป็นกลุ่มอายุเกิน 20 ปี มีปริมาณเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด 186 ราย และในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ได้ส่งตรวจ 312 ราย ทราบผล 111ราย พบปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด 42 ราย</p> <p>นอกจากนี้ ได้ออกตรวจเตือนบังคับใช้กฎหมายตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางฯ โดยสุ่มตรวจสถานประกอบการ/ร้านค้าทั้งสิ้น 1,411 แห่ง พบการกระทำผิด 425 คดี ฐานความผิดที่พบมากที่สุดคือ ขายในช่วงเวลาห้ามขาย ร้อยละ 39.29 การโฆษณาส่งเสริมการตลาดร้อยละ 37.18 การขายด้วยวิธีห้ามขาย (ลด แลก แจก แถม) และการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ห้ามขาย ร้อยละ 8.24 ได้ดำเนินการตามกฎหมายทุกราย หากประชาชนพบการกระทำผิดขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันที</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>สายด่วน 1330</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช.มีข้อเสนอให้ยกเว้นค่าโทรสายด่วน 1330 เพื่อคุ้มครองสิทธิประชาชนในการเข้าถึงบริการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งแต่ละปีมีประชาชนโทรสายด่วน 1330 เฉลี่ย 686,676 ครั้ง คิดเป็นค่าบริการ 1,463,318 บาท โดยได้ประสานกสทช. เพื่อขอยกเว้นค่าบริการสายด่วน 1330 แต่ได้รับแจ้งว่า สปสช.เป็นหน่วยงานประเภทองค์การมหาชน ไม่สามารถขอยกเว้นค่าบริการได้ จึงแจ้งความประสงค์ขอลดหย่อนค่าบริการไปยัง กสทช. อีกครั้ง และกสทช.มีมติอนุมัติให้ลดหย่อนค่าบริการสายด่วน 1330 โดยกรณีโทรศัพท์บ้านลดเหลือครั้งละ 1 บาท (ไม่จำกัดเวลา) และโทรศัพท์มือถือ ลดเหลือ 1 บาท/15 นาที มีผลเดือน ม.ค. 2562 นี้ ทำให้สามารถลดค่าโทรลงได้ 776,642 บาท ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติยิ่งขึ้น</p>
<p>เว็บไซต์ทีวีช่อง 7</p>	<p>โทรป่วน 1669</p> <p>-เสนอข่าว เพจเฟซบุ๊กกัญญ์สุรินทร์ จุดอำเภอบัวเขต จนท.ประจำศูนย์วิทยุ 1669 หน่วยแพทย์ฉุกเฉินรับแจ้งเหตุเกิดอุบัติเหตุรถกระบะพลิกคว่ำบริเวณสี่แยกบ้านจารย์ ต.อาโพน อ.บัวเขต จ.สุรินทร์ เจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมรถเดินทางไปที่เกิดเหตุแต่ไม่พบ รพ.บัวเขตจึงแจ้งยกเลิกการค้นหา จากการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้ง พบว่าเป็นของเด็กชายคนหนึ่งอยู่ ต.อาโพน จึงแจ้งความให้ดำเนินคดี ตำรวจได้เชิญตัวมาพบเป็นเด็กชาย 3 คน อายุ 14 ปี ทั้ง 3 ให้การว่า มาที่ตลาดแล้วมีรุ่นพี่ให้โทรแจ้งรถหาย แต่เจ้าหน้าที่ 1669 ไม่รับแจ้ง จึงโทรว่ามีรถกระบะพลิกคว่ำ ตำรวจได้อบรมทั้งเด็กและผู้ปกครองให้ทราบถึงความผิดและความเสียหายที่เกิดขึ้น</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>เตือนกินสมุนไพรหนานเฉาเหว่ย</p> <p>-เสนอข่าว เฟซบุ๊กเพจ "Neurologist P" เปิดเผยผลการตรวจร่างกายของหญิงรายหนึ่งที่ใช้รักษาตัวที่รพ.ด้วยอาการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สมองขาดเลือด ไชมัน LDL 235 เพิ่มขึ้นประมาณ 100 และค่าเบาหวานเพิ่มขึ้นจาก 8 เป็น 10 โดยผู้ป่วยปลูกสมุนไพรมานานเฉาเหว่ยรับประทานเองและเลิกกินยาแผนปัจจุบัน อ้างว่าข้างบ้านกินแล้วหายเป็นเบาหวาน และมีงานวิจัยมาแล้ว ซึ่งความจริงงานวิจัยที่มีเป็นเพียงงานทดลองในหนู และเป็นหนูที่ไม่ได้เป็นโรคเบาหวานโดยตรงแต่ถูกกระตุ้นให้เป็น มีเฉพาะงานวิจัยจากจีนเท่านั้น ซึ่งยังเล็กมากถ้าเทียบกับยาที่คนไข้ได้รับก่อนหน้านี้</p> <p>ทั้งนี้ สมุนไพรมานานเฉาเหว่ย หรือ ป่าช้าเหงา ฤๅษ.อาสาฬหา ชาวนันเจริญ เกสักรชานาญการ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เคยเตือนว่า ผู้ป่วยที่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ควบคุมความดันโลหิตได้ดีอยู่แล้วด้วยยาแผนปัจจุบัน ไม่แนะนำให้กิน เพราะสมุนไพรมันไม่ได้ทำให้โรคหายขาด และอาจเสริมฤทธิ์ยาแผนปัจจุบันจนเกิดอันตรายรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้</p>
<p>คมชัดลึก</p>	<p>เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ</p> <p>-เสนอบทความ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงนโยบาย "สมาร์ท ฮอสพิทล" ว่าเป็นการนำเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเพิ่มความสะดวกในระบบบริการ การจัดเก็บข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วย และการบริหารจัดการ การจัดการบิกดาต้า เอไอ และโอไอที จะทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพได้หลายแง่มุม เป็นประโยชน์ต่อการเชื่อมโยงและจัดวางระบบบริการสุขภาพที่เหมาะสมกับพื้นที่ ปัจจุบัน สธ.มีฐานข้อมูลบิกดาต้าในระบบคลาวด์มากกว่า 1.4 หมื่นล้านเรคคอร์ด ซึ่งเป็นข้อมูลดิบเกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุขจากหน่วยบริการในสังกัดที่ครอบคลุมหน่วยบริการถึง 70% ของประเทศ สามารถนำมาใช้ในการกำหนดนโยบายของประเทศ ทั้งในมิติของการป้องกันและรักษา ตอบโจทย์สุขภาพของคนในประเทศ โดยนำบิกดาต้าเชื่อมโยงระบบสารสนเทศของทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน ใช้เทคโนโลยี IoT เชื่อมโยงทุกอุปกรณ์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น ระบบคิว แอปพลิเคชัน ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาพยาบาล ผลการตรวจสุขภาพของผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาล ขณะนี้อยู่ระหว่างประเมินผลทดลองดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านข้อมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Ehealth)</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>นวัตกรรมถุงน้ำยาล้างไต</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อภ. กล่าวว่า อภ.ต้องจัดส่งน้ำยาล้างไต ทางช่องทางถึงบ้านผู้ป่วยบัตรทองเดือนละ 2.1 หมื่นราย มีอัตราการใช้น้ำยาล้างไตทางช่องทางประมาณเดือนละ 2.5 ล้านถุง หรือ 25-30 ล้านถุงต่อปี กลายเป็นขยะพลาสติกโดยสูญเปล่า หรือขายเป็นขยะรีไซเคิลได้ก็โลกรั่มละ 4-5 บาท แต่หากทำความสะอาดแล้วก็โลกรั่มละ 15 บาท อภ.และสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยจึงร่วมกันคิดค้นนวัตกรรมจากถุงน้ำยาล้างไต ซึ่งเป็นถุงพลาสติกที่มีคุณภาพสูง ใช้พลาสติกเกรดเอในการผลิต โดยเครือข่ายผู้ป่วยโรคไตได้นำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ และอภ.สนับสนุนให้เครือข่ายผู้ป่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ในวงกว้าง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับถุงน้ำยาล้างไตและสร้างรายได้ให้กับผู้ป่วยโรคไตหรือชุมชน รวมทั้งลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบาย GREEN&CLEAN ของ อภ. และสธ.</p>
<p>เว็บไซต์ new18</p>	<p>ศิลปินแพทย์ รพ.เพชรบูรณ์ ส่งความสุขปีใหม่</p> <p>-เสนอข่าวและคลิปวิดีโอ ทีมศิลปินแพทย์ รพ.เพชรบูรณ์ นำเพลง "แบกไมไหว" ของศิลปินเพลงแร็ป URBOY TJ มาคัฟเวอร์ส่งความสุขรับปี 2562 ลงใน YOU TUBE ได้รับความสนใจอย่างมากจากสังคมโซเชียล</p>
<p>ผจก.ออนไลน์</p>	<p>เตือนการใช้ยาไอบูโพรเฟน</p> <p>-เสนอข่าว เพจ RATIONAL DRUG USE โพสต์รูปภาพและข้อมูลเตือนอันตรายของการใช้ยาไอบูโพรเฟนเพื่อลดไข้แก้ปวดในเด็กที่ป่วยเป็นอัสกีโอสิส จะนำไปสู่การเป็นโรคผิวหนังชนิดรุนแรง เรียกว่า NECROTIZING FASCITIS ซึ่งเป็นผลจากการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนที่ผิวหนัง ลุกลามอย่างรวดเร็ว ทำให้มีเนื้อตายเป็นบริเวณกว้าง</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch